



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๔๓, ๑๓๔๗
ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว ๑๐๘๗ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว ๖๘๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดใช้หลักเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และสำหรับกรณีตำแหน่งนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ ที่ได้รับการยกเว้นการประเมินบุคคล ให้ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) และตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ดังรายละเอียดตาม QR Code และ Short Link ด้านล่าง โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรณีที่ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว ให้ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไปด้วย

(นายโอกาส การย์กวินพงศ์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



<https://moph.cc/cBKWC7Otc>

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ตำแหน่ง	ผลงาน	การเผยแพร่	Full Paper	
			ส่ง	ไม่ส่ง
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)	ผลงานวิชาการ/งานวิจัย - จำนวน ๑ - ๓ เรื่อง - ไม่กำหนดสัดส่วนในการจัดทำผลงาน	- เผยแพร่ทุกเรื่อง - เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ หรือทางสาธารณสุขในประเทศ ที่มีฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ - ๒ หรือวารสารต่างประเทศ	✓	
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข)	๑. ผลงานวิชาการ/งานวิจัย - จำนวน ๑ - ๓ เรื่อง - ผู้ขอประเมินต้องมีสัดส่วนในการจัดทำ ผลงานทุกเรื่องไม่น้อยกว่า ๖๐% - เรื่องที่ ๑ ผู้ขอประเมินต้องมีชื่อ ในการจัดทำผลงานเป็นชื่อแรก ๒. ผลงานอื่น ๆ เพิ่มเติม จำนวน ๑ - ๓ เรื่อง - โครงการเด่น ในด้านทันตสาธารณสุข	- เผยแพร่ทุกเรื่อง - เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ หรือทางสาธารณสุขที่มีฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ - ๒		✓
หมายเหตุ - ให้แสดงแผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลังของกลุ่มงาน ต่อท้ายหัวข้อหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง				

*สำหรับตำแหน่งที่ไม่ได้กำหนดให้ส่ง Full Paper คณะกรรมการอาจกำหนดให้ส่ง Full Paper ในภายหลังเพื่อประกอบการพิจารณา